

**ความหมายของเมืองกระมะลาไสย (กมลาไสย)**

ทางตอนใต้ของเมืองกระมะลาไสย จะมีสระบัวขนาดใหญ่ ที่มีดอกบัวเต็มสระ สัณนิษฐานว่าเจ้าเมืองคงเห็นดอกบัวจำนวนมากในสระรอบ ๆ เมืองนี้ จึงขนานนามเมืองนี้ว่า เมืองกมลาไสย หรือ กระมะลาไสย ถ้าจะแปลก็ได้ความว่า เป็นเมืองที่เป็นที่อยู่ของดอกบัว และเมืองนี้ในฐานะที่ว่า เป็นผู้ที่สืบมาต่อต่อกัน มาถึงปัจจุบันนี้ ก็เข้าใจว่าเมืองกมลาไสยนี้เป็นเมืองที่สงบที่สุด ในบรรดาเมืองต่าง ๆ แม้แต่ผู้ร้ายหรือว่าโจรขโมยก็ไม่มี คดีอุกฉกรรจ์แม้แต่ ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มี ทุกคนอยู่อย่างสงบ อยู่อย่างสามัคคีกันพร้อมเพรียงกัน ทำอะไรก็ทำร่วมกัน แล้วก็มีอาชีพคือ การเกษตรหรือการงาน ก็ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ก็ประสบความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย เป็นผู้ที่ใฝ่บุญสุนทานเกี่ยวกับเรื่องศาสนา นี้ทุกคนภายในบ้าน ในเมืองนี้จะพากันไปวัดทุกครั้งที่มีงานบุญ ละเป็นบุญที่เกี่ยวข้องกับบุญเป็นประเพณีหรือบุญทั่วไปคนอำเภอนี้จะ ไปกันทุก ๆ ระยะเวลา และ ไม่มีการรังเกียจ ไม่มีการจับพ้องหมองใจกันในเรื่องการทำบุญ ทุกคนก็ต่างยึดมั่นในพระพุทธศาสนาตลอดมา เพราะฉะนั้น ในฐานะที่ว่าเป็นคนรุ่นหลังที่เห็นท่านปฏิบัติกันมาก็ภาคภูมิใจ และมีความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ในเมืองกมลาไสยนี้จะมีสถานที่ ที่ให้การยึดเหนี่ยวทางใจคือ หลักระเมือง มเหศวร์ (มเหศวร์) อันนี้ก็จะมีอยู่ตลอดเป็นที่ร่มรื่น ใจของคนทุกคนตลอดมา



**ความหมายของตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย**

อ้างอิงจากประวัติ ใจความสำคัญว่า ทางตอนใต้ของเมืองกระมะลาไสย จะมีสระบัวขนาดใหญ่ ที่มีดอกบัวเต็มสระ สัณนิษฐานว่าเจ้าเมืองคงเห็นดอกบัวจำนวนมากในสระรอบ ๆ เมืองนี้ จึงขนานนามเมืองนี้ว่า เมืองกมลาไสย หรือ กระมะลาไสย ถ้าจะแปลก็ได้ความว่า เป็นเมืองที่เป็นที่อยู่ของดอกบัว  
**ดอกบัว พันธุ์** ความหมายโดยนัยจะอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องศาสนา คือ บัวพันธุ์นี้ เปรียบได้กับเมืองที่เป็นมโนธรรมของผู้ที่ใฝ่บุญสุนทาน เกี่ยวกับเรื่องศาสนา นี้ทุกคนภายในบ้าน ในเมืองนี้จะพากันไปวัดทุกครั้งที่มีงานบุญ ละเป็นบุญที่เกี่ยวข้องกับบุญเป็นประเพณีหรือบุญทั่วไปคนอำเภอนี้จะ ไปกันทุก ๆ ระยะเวลา และ ไม่มีการรังเกียจ ไม่มีการจับพ้องหมองใจกันในเรื่องการทำบุญ ทุกคนก็ต่างยึดมั่นในพระพุทธศาสนาตลอดมา

**คลื่นน้ำ ส่วน 3 เส้น** เปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ ของแหล่งน้ำทำการเกษตร หรือการงาน ก็ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ก็ประสบความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ คลองลำน้ำหลักของชลประทาน, หนองเรือ และลำน้ำป่าด

**ลายนก** คือ การสืบมา บำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น, ขนบธรรมเนียมมรดกประเพณีไทย  
รวบรวมข้อมูลโดย นายไพฑูริศ สารขันธ์ งานประชาสัมพันธ์ อบต.กมลาไสย